

แบบสรุปกิจกรรม/ประชุม

โครงการ “บูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน” ในพื้นที่เขต10

กิจกรรม/ประชุม: การประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะการจัดทำแผนงานสุขภาวะ 8 ประเด็นให้กับพี่เลี้ยงกองทุนและการเขียนข้อเสนอโครงการผ่านทาง Website”

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม: เพื่อพัฒนาแผนงาน โครงการ พัฒนาพี่เลี้ยง เพื่อให้พี่เลี้ยงสามารถเขียนโครงการและสามารถถ่ายทอดได้ในแต่ละพื้นที่ของตนเองและพื้นที่อื่นได้ อย่างน้อยหนึ่งพื้นที่ต้องมีทีมพี่เลี้ยง 5 คนและในทีมอย่างน้อย 3 คน จะต้องสามารถพัฒนาและเขียนแผนงานโครงการได้ในระบบเว็บไซต์ ดังนั้นทีมพี่เลี้ยงจึงประกอบด้วย ทีมพี่เลี้ยงระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด โดยข้อดีของการให้พื้นที่ที่เป็นทีมพี่เลี้ยงช่วยกันนั้นจะทำให้เห็นภาพโครงการและสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ ส่วนทีมวิทยากรจะช่วยเติมเต็มทีมพี่เลี้ยงและมีกระบวนการให้แต่ละพื้นที่จับคู่กันเพื่อช่วยกันเป็นพี่เลี้ยงพัฒนาแผนงานและโครงการร่วมกันในพื้นที่อำเภอนั้นๆ หลังจากนั้นจะมีทีมติดตามมาประเมินการพัฒนาพี่เลี้ยงแต่ละพื้นที่

กิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการข้อที่: ข้อที่ 1 และข้อที่ 2 คือ

1. เพื่อบูรณาการกลไกระบบสุขภาพระดับตำบลและกลไกระบบสุขภาพระดับอำเภอ ได้แก่ รพ.สต. อสม. โรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ หน่วยบริการ สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

2. เพื่อยกระดับศักยภาพกลไกการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ในการขับเคลื่อนเป้าหมาย เจริญยุทธศาสตร์ 8 ประเด็น ผ่านการยกระดับคุณภาพของแผน การพัฒนาโครงการ และการติดตาม ประเมินผล โครงการ ทั้งการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และการดำเนินงานของ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และตัวชี้วัดผลงานของโครงการข้อที่:

วัน เดือน ปี	วันที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 08.30 - 16.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม/ประชุม	ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบก ตำบลยางบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้เข้าร่วมทำกิจกรรม/ประชุม (ใคร/หน่วยงานที่เข้าร่วม จำนวนผู้เข้าร่วม)	จำนวน 45 คน ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - คณะทำงานจากมูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน จ.อุบลราชธานี - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล รพ.สต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนคูณ - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล รพ.สต.อ.โนนคูณ และรพ.สต.หัวเหล่า ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ

	<ul style="list-style-type: none"> - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เหล่ากวาง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล รพ.สต.เหล่ากวาง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล โรงพยาบาลโนนคูณ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล รพ.สต.โนนค้อ และรพ.สต.บ้านหนองมะเกลือ ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองกุ้ง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล รพ.สต.หนองกุ้ง และรพ.สต.โคกสะอาด ต.หนองกุ้ง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล รพ.สต.บ้านทุ่งรวงทอง ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
<p>รายละเอียดการจัดกิจกรรม (อธิบายการดำเนินกิจกรรม)</p>	<p>เข้าสู่กระบวนการ โดย นางสาวจกกลณี ศิริรัตน์ มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี (คณะทำงานกองทุนสุขภาพตำบล เขต 10) ซึ่งแจ้งวัตถุประสงค์การจัดประชุม และแนะนำทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอเชิงใน จังหวัดอุบลราชธานี ที่ช่วยดูแลพื้นที่ตำบลตัวเองและพื้นที่อื่นๆ ในพื้นที่กองทุนสุขภาพตำบล เขต 10 ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบลสาธารณสุขอำเภอเชิงใน คือ นางสาวณีย์ กิตติพิทยานนท์ และนายศรีไพร ปัญญาวิชัย 2. พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.สร้างถ่อ คือ นางสุกกาย ผลนาค และนางกนกวรรณ ศรีอรพิมพ์ <p>จากนั้นนายอธิวัฒน์ วราพุดม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ (ทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอ) กล่าวถึงการพัฒนาแผนงานกองทุนสุขภาพตำบลอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ หลังจากนั้นทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและนำเสนอกระบวนการพัฒนาโครงการ โดย นายวินัย วงศ์อาสา มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี (คณะทำงานกองทุนสุขภาพตำบล เขต 10) ซึ่งมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการแบ่งกลุ่มเพื่อให้แต่ละพื้นที่กรอกข้อมูลแผนงานในระบบ มีรายละเอียดดังนี้</p> <p style="text-align: center;">การแบ่งกลุ่มเพื่อให้แต่ละพื้นที่กรอกข้อมูลแผนงานในระบบเว็บไซต์ ซึ่งแยกเป็นกองทุนสุขภาพพื้นที่ จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) อบต.บก 2) อบต.เหล่ากวาง 3) อบต.โนนค้อ 4) อบต.หนองกุ้ง 5) อบต.โพธิ์ โดยการแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัตินั้น มีทีมพี่เลี้ยงจากพื้นที่ อ.เชิงใน จ.อุบลราชธานี ร่วมให้คำแนะนำ โดยมีโจทย์และเป้าหมายของกระบวนการเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน จำนวน 2 ประเด็น ได้แก่ 1.พื้นที่ได้แผนงานที่สมบูรณ์ โดยกรอกข้อมูลในระบบเว็บไซต์ และ 2.เมื่อได้แผนงานแล้ว ร่วมกันพัฒนา</p> <p>จากแผนงานของแต่ละพื้นที่ ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาแผนงานและกำหนดเป็นโครงการ โดยต้องพิจารณาว่าจากแผนงานที่นำเข้าสู่ระบบเว็บไซต์นี้ มีแผนงานที่ตรงกับประเด็นขับเคลื่อนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 8 ประเด็นหรือไม่ และมีแผนงานที่ไม่ตรง</p>

	<p>ประเด็นขับเคลื่อนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 8 ประเด็น ที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไร เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 8 ประเด็น</p> <p>นัดหมายการประชุมครั้งถัดไป เพื่อการติดตามการพัฒนาแผนงานและโครงการ โดยแต่ละพื้นที่ต้องนำเพิ่มเติมรายละเอียด เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ เพื่อไปดำเนินการพัฒนา 1 แผน 1 โครงการ ต่อไป</p>
<p>ผลงานที่เกิดขึ้น</p> <p>จากการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ</p>	<p>ทำให้พี่เลี้ยงที่มีทักษะในการทำแผน การพัฒนาโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการของ กองทุนฯ ซึ่งภาพรวมจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะการจัดทำแผนงานสุขภาวะ 8 ประเด็นให้กับพี่เลี้ยงกองทุนและการเขียนข้อเสนอโครงการผ่านทาง Website” พื้นที่ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ มีแผนงานที่เสนอผ่านทางเว็บไซต์แล้วทั้งสิ้น 63 แผน 16 โครงการ (ตามภาพประกอบ/ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2566) ซึ่งหลังจากนี้จะได้ดำเนินการพัฒนาแผนงานและเขียนโครงการให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น</p> <p>ความเชื่อมโยง และการประสานงานกับกิจกรรมหรือโครงการอื่นๆ หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือหน่วยงานองค์กรอื่นๆ:</p> <p>มีกระบวนการทำงานร่วมกันผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทีมพี่เลี้ยงแต่ละพื้นที่ที่มีการจัดทำแผนงานและโครงการผ่านทาง Website กองทุนสุขภาพตำบล สามารถยกระดับทีมพี่เลี้ยงให้สามารถนำกลับไปทำในพื้นที่และถ่ายทอดการเขียนแผนงานและโครงการให้พื้นที่อื่นๆ ได้ เช่นการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้จากกองทุนตำบล พื้นที่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี</p>

ภาพถ่ายกิจกรรม/งานประชุม :



การประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะการจัดทำแผนงานสุขภาวะ 8 ประเด็นให้กับพี่เลี้ยงกองทุนและการเขียนข้อเสนอโครงการผ่านทาง Website” วันที่ 28 เมษายน 2566



น.ส.จกกลณี ศิริรัตน์ ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุม

และนายอริวัฒน์ วราพุดม กล่าวถึงการพัฒนาแผนงานกองทุนสุขภาพตำบล อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ



การแบ่งกลุ่มพื้นที่เขียนแผนงานผ่านระบบเว็บไซต์ โดยทีมพี่เลี้ยงร่วมแลกเปลี่ยนเสนอแนะ



แผนงาน	จำนวนแผนงาน	โครงการที่พัฒนา	โครงการที่ติดตาม	งบประมาณ(บาท)
แผนงานกิจกรรมทางกาย	5	9		0.00
แผนงานขยะ	5	1		0.00
แผนงานเลิกสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	5			0.00
แผนงานยาสูบ	4			0.00
แผนงานสุรา	5	1		0.00
แผนงานสิ่งแวดล้อม	4			0.00
แผนงานอาหารและโภชนาการ	5	1		0.00
แผนงานสุขภาพจิต	5	1		0.00
แผนงานความปลอดภัยทางถนน	5			0.00
แผนงานปัญหาสุขภาพผู้มีติดยา	4	1		0.00
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง	1			0.00
แผนงานการบริหารจัดการกองขยะชุมชนผ่านตลาด	1			0.00
แผนงานลดเคทีการ	2	1		0.00
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว	1			0.00
แผนงานป้องกัน แก้ไขปัญหา และฟื้นฟู ในสถานการณ์โควิด-19	2			0.00
แผนงานผู้สูงอายุ	2			0.00
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด	2	1		0.00
แผนงานแรงงานนอกประเทศ	1			0.00
แผนงานโรคเรื้อรัง	1			0.00
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก	1			0.00
แผนงานวัยเรียนและสิ่งแวดล้อม	2			0.00
แผนงานความปลอดภัยทางถนน(candle)	0			0.00
	63	16	0	0.00

พื้นที่ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ มีแผนงานสุขภาพที่เสนอผ่านทางเว็บไซต์แล้วทั้งสิ้น 63 แผน 16 โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2566